

สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : เรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ บุคลากรสุขภาพ
ปฐมภูมิ จังหวัดพังงา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเลอเอราวิณ พังงา

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมสหวิชาชีพ และยกระดับการ
ให้บริการปฐมภูมิให้เป็นหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมบริการ
รูปแบบใหม่ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม และ
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยรับเกียรติจากอาจารย์ธนะภูมิ ชาญประไพ จากไทยพีบีเอส
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากคณวงการสื่อสารมวลชน

จำนวนผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 85 คน ผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ขึ้นสื่อจากการเข้าร่วมเรียนรู้ ประเภทโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 56 ชิ้น
ประเภทคลิป / MV สั้น สร้างสรรค์ จำนวน 48 ชิ้น
ประเภท การทำเพลง จาก AI จำนวน 7 ชิ้น

สรุปการเรียนรู้ จากแบบประเมินผลการเรียนรู้(จำนวนตอบ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 80)
ภาพรวมของการเรียนรู้ : ส่วนใหญ่ได้รับความรู้ด้านการสื่อสารและทักษะการผลิต
สื่อมากขึ้น

ภาพรวมความพึงพอใจ : ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ากิจกรรมที่เข้าร่วมนี้ ตอบโจทย์
และมีความชอบต่อกิจกรรมที่มีลักษณะได้มีส่วนร่วมสูง เช่น ร่วมแสดงความเห็น
ร่วมคิด ร่วมสร้าง เป็นกิจกรรมที่ใช่ คุ่มค่าที่จัดสรรเวลาจากงานมาร่วมกิจกรรม
และมีความจำเป็นต่อการนำไปใช้ในงาน/และจะร่วมแชร์ความรู้นี้ต่อผู้อื่นต่อไป
ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมว่า น้อยหรือกระชั้นมากเกินไป
ควรได้ขยายเวลาในการฝึกอบรมในลักษณะที่ได้ความรู้และฝึกทักษะ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่ต้องการเวลาในการออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์

ในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ครั้งต่อไป ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและยินดีให้ความ
ร่วมมือ ทั้งการเข้าร่วมเรียน และร่วมจัดกิจกรรม

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินตนเองและตรวจรับรองตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง เข้าใจแนวทางและดำเนินการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการได้ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการมารับบริการของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจนิเทศงานด้านระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในระดับอำเภอ/ตำบล ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดพังงา (ค.ป.ค.ม.) รวมจำนวน 90 คน

ข้อสรุปจากการประชุม

1. ขอให้อำเภอดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระดับอำเภอ ลงนามโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อเป็นพัฒนาทีมประเมินระดับอำเภอ ในการเป็นพี่เลี้ยงแก่หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

2. หน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง (ก่อน 12 กค. 67)

3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระดับอำเภอ ตรวจประเมินรับรองภายหลังหน่วยบริการปฐมภูมิ/รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง และรายงานผลให้ สสจ. ภายในวันที่ 19 กค. 67

4. จังหวัด โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดพังงา (ค.ป.ค.ม.) มีแผนลงพื้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อเยี่ยมเสริมพลัง ภายในเดือน 31 กรกฎาคม 2567